

Số: 07/KH-HĐPH

Tam Đường, ngày 28 tháng 04 năm 2023

KẾ HOẠCH

Định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 05/2023 trên địa bàn huyện Tam Đường

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Công văn số 14/HĐPH-STP ngày 27/04/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2023. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 05 năm 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản, Chính sách pháp luật mới, văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn cần quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên, cụ thể tới cán bộ, công chức và Nhân dân thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện, cán bộ, công chức, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn lựa chọn hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Trong đó tập trung tuyên truyền 3 dự thảo luật: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi); và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự; Tuyên truyền Quyết định số 348/QĐ-TTg, ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng

đến năm 2030”; Tiếp tục tuyên truyền tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 30/6/2022 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”;

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển Ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh, huyện trong năm 2024. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ thị số 14/CTUBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội. Nghị quyết 62/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt là Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 948/KH-UBND, ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới. Tập trung thông tin về lợi ích, tác dụng của vắc xin; bám sát xu hướng tâm lý của người dân, xã hội, nâng cao sự tin tưởng của cộng đồng và vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Tuyên truyền công tác quân sự - quốc phòng; nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương; các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền đề án, tiêu dự án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhất là trên môi trường không gian mạng bằng nhiều hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng tuyên truyền; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia ”Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; tuân thủ nghiêm các quy tắc giao thông.

Tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, miền đất, con người, văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện.

Ngoài ra các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có thể lựa chọn những nội dung phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, những văn bản pháp luật chuyên ngành để triển khai thực hiện, trong đó, tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên người, động vật và các nội dung được dư luận xã hội quan tâm gắn liền với quyền và lợi ích của nhân dân.

2. Đối tượng

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên, người lao động, người sử dụng lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện.

3. Thời gian

Thực hiện trong tháng 05/2023.

4. Kinh phí thực hiện

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện dành một phần kinh phí chi thường xuyên để phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cơ quan, đơn vị.

Kinh phí hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật các xã, thị trấn được trích từ nguồn kinh phí dành cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được cấp trong ngân sách cấp xã năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai các văn bản pháp luật vào "Ngày pháp luật" của tháng. Lòng ghép tuyên truyền các văn bản với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình đảm bảo hiệu quả.

2. Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện được phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác phổ biến giáo dục pháp

luật của các xã, thị trấn thực hiện theo dõi, giám sát các xã được phân phụ trách theo quy chế hoạt động đã được phê duyệt.

3. UBND các xã, thị trấn căn cứ vào Kế hoạch chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho tuyên truyền viên phụ trách bản triển khai văn bản luật tới Nhân dân thông qua các cuộc họp thôn, bản, khu dân cư, loa truyền thanh ở cơ sở...

Đối với các xã thực hiện theo Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 28/3/2023 của UBND huyện Tam Đường, xây dựng lịch tuyên truyền, phân công Tuyên truyền viên tham gia cùng với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện tuyên truyền tại các điểm bản. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực trong công tác theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 05/2023 trên địa bàn huyện Tam Đường, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Nhàn
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP**